

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0802.4/ว 407



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

25 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 121 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) และให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ไปแล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 คน โดยกำหนดรายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 -09.00 น. หรือตามที่สถาบันการศึกษากำหนด ณ สถาบันการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกกลพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน

โทร. 0 - 2243 - 6636

โทรสาร 0 - 2243 -6637



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา จำนวน 38 แห่ง ในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมัครเข้ารับการศึกษหลักสูตร
ดังกล่าว และได้ดำเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ไปแล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับ
การศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 ราย
โดยให้ผู้ที่มิมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 -09.00 น.หรือตามที่สถาบันการศึกษากำหนด ณ สถาบันการศึกษาที่ใช้
สำหรับการเรียนการสอน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาระสานกับ
สถาบันโดยตรง หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการศึกษ

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

มรภ. เชียงราย สถานที่เรียน จังหวัดพะเยา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นางสาวธนาวดี ชื่นวงศ์	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

มรภ. ลำปาง สถานที่เรียน จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นางลำดวน ทองเงิน	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด ลำพูน

มรภ. นครราชสีมา สถานที่เรียน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นางนภาพรณ์ นาพินิจ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

ม. อุบลราชธานี สถานที่เรียน จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นางสาวนิสากร ประเสริฐศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

มรภ นครศรีธรรมราช สถานที่เรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นางวิภาดา ทองคำ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

มรภ. สงขลา สถานที่เรียน จังหวัดพัทลุง, ตรัง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นายก้องเกียรติ เอียดแจ่ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง